



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือก  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศรับสมัครฯ โดยได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

๑. นายไกรสร ศรีสุวรรณ

ข. วัน เวลา และสถานที่แสดงวิสัยทัศน์

กำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม สถลสถานพิทักษ์ ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๖ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อไม่เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์ตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเพิก เลิศวังพง)

รักษาการแทน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

## กำหนดการ

การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง

รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๖

การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

๑๓.๓๐ น. - ๑๓.๔๕ น.	ลงทะเบียน
๑๓.๔๕ น. - ๑๔.๐๐ น.	- ชี้แจงกำหนดการการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ - การนำเสนอจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที ๑. ช่วงแนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์ ระยะเวลา ๑๕ นาที ๒. ช่วงตอบคำถาม ระยะเวลา ๑๕ นาที
๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.	ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คนที่ ๑ นำเสนอ
๑๔.๓๐ น.	สิ้นสุดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจด้านปฏิบัติการ